



ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล การประกวด ออกแบบโลโก้
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้จัดประกวด Logo TNI สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ โดยคณะกรรมการ Rebranding ได้ทำการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประกาศผลผู้ได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท

นายพรพิชัย พรสวัสดิ์



โลโก้ยังคงไว้ซึ่งสีประจำสถาบันฯ ลวดลายของตัวอักษรแบบผสมผสานระหว่าง ภาษาอังกฤษกับ ภาษาญี่ปุ่น แสดงถึงความเป็นนานาชาติ คำว่า TNI แบบอักษรญี่ปุ่นแทนความเป็นญี่ปุ่นบวกกับวงสีแดงตรงกลางที่ทำให้นึกถึงธงชาติญี่ปุ่น ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบให้คงเอกลักษณ์ไว้แต่ตัดทอนให้ดูทันสมัยมากขึ้น ให้จดจำง่ายและเข้าถึงคนรุ่นใหม่

2. รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท

นายภัทรพล เรืองเสน



TNI + Infinity หมายถึงบันการศึกษาระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการ เน้นทักษะการสื่อสาร มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศที่เข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เทคโนโลยีและการประยุกต์ มุ่งมั่นเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศ ศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นแหล่งสร้าง พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม่มีที่สิ้นสุด

นางสาวกรณิกนก แซ่เกา



ออกแบบให้ตัวอักษรมีความมั่นคงแข็งแรงและเพื่อแสดงถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมของสถาบันฯ และได้ออกแบบให้ตัวอักษรแต่ละตัวมีลักษณะคล้ายตัวอักษรในแต่ละภาษา เช่น ตัว T ก็มีลักษณะเหมือนตัว 7 และ n เหมือนภาษาไทย และ l จากภาษาอังกฤษ และยังใส่วงกลมสีแดงในตัวอักษร N เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึงการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาทุกคน

นายพิริยะ ภาณุจันดาคา



นำเอกลักษณ์ของอักษรภาษาญี่ปุ่นมาใช้ในการออกแบบสื่อถึงความแตกต่างทางภาษา และบริเวณตัว N ยังทำการออกแบบให้มีลักษณะของฟูเซไฟฟูจิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น สื่อถึงความ เป็นอมตะ ยั่งยืน หมายถึง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นสถาบันที่พัฒนาด้านนวัตกรรมอย่าง ยั่งยืนและต่อเนื่อง และยังเป็นรูปพระอาทิตย์ สื่อถึงความรุ่งเรืองแรงของรุ่นใหม่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เข้าใจแลจดจำง่าย รัศมีของดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนชื่อเสียงของสถาบันฯ

***หมายเหตุ**

ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงต่อไป


(ผศ. รุ่งสรรงค์ เลิศในสัตย์) 22 กรกฎาคม 2562

ประธานคณะกรรมการ Rebranding สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น